



สมถวิล เทพสวัสดิ์

ปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ดูเหมือนว่า **“รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”** กำลังเผชิญกับปัญหาทั้งการเมืองและปัญหาบ้านเมืองที่นับวันจะเริ่มขยายเป็นวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการบริหารบ้านเมืองที่ผิดพลาด เห็นได้จาก **“โครงการรับจำนำ**

การเมือง” ณ **วันนี้** ในทัศนะของประชาชน” เป็นการสำรวจของ **“สวนดุสิตโพล”**

ซึ่งผลการสำรวจส่วนใหญ่เสียงที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลหลายเรื่อง เช่น มองว่ารัฐบาลในขณะนี้ไม่ค่อยมั่นคง เพราะมีการประท้วง การเคลื่อนไหวของประชาชนบ่อยมากขึ้น สื่อ นักวิชาการและนักการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารงานของรัฐบาลที่บกพร่อง การทุจริตคอร์รัปชัน โดยประชาชน

งานมากยิ่งขึ้น!

“รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์” ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ยอมรับว่า กระแสการเมืองในช่วงนี้ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการรับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการตอบแบบสอบถามจะมีการเสนอความคิดเห็นลงในแบบสอบถามด้วย ซึ่งต่างจากในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะตอบคำถามสั้นๆ เท่านั้น แสดงว่าประชาชนสนใจ

รัฐไม่แก้ปัญหา'เฉยชาเป็นต่อด้าน'

ข้าว” ที่ปัจจุบันกลายเป็นประเด็นร้อน และกำลังมีการมองกันว่า อาจเป็น **“จุดตาย”** ที่ทำให้รัฐบาลอยู่ลำบาก

เห็นได้จากระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา **“การสำรวจความคิดเห็นประชาชน”** จากหลายสถาบันหัวข้อในการสำรวจเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรง โดยเฉพาะการบริหารบ้านเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่มีผลต่อเสถียรภาพ ความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล

เช่น **“ความมั่นคงของรัฐบาล ณ วันนี้”** เป็นการสำรวจของ **“สวนดุสิตโพล”**, หัวข้อ **“ความเห็นชาวอีสาน ต่อการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้า”** เป็นการสำรวจของ **“อีสานโพล”** หัวข้อ **“เผือกร้อนทางการเมือง”** เป็นการสำรวจของ **“เอแบคโพลล์”**, หัวข้อ **“รัฐบาลกับการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็น”** เป็นการสำรวจของ **“กรุงเทพโพลล์”**, หัวข้อ **“ข้าว**

คิดว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจของแพงให้ดีขึ้น

ตัวอย่างผลสำรวจจากสถาบันต่างๆ เหล่านี้ หากรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนำเสียงสะท้อนของประชาชนเหล่านี้ไปปรับปรุงจะเป็นประโยชน์ในการบริหาร

และติดตามเรื่องการเมือง

“เมื่อก่อนหลายคนมองว่าอารมณ์ร่วมของประชาชนจุดไม่ติด แต่เมื่อมีการตอกย้ำตลอดเวลาอารมณ์อาจเปลี่ยนไปได้ เช่น โครงการจำนำข้าว เมื่อก่อนอาจแค่รับฟัง แต่เมื่อฝ่ายค้านนำมาอภิปราย สื่อนำมาเสนอ จะทำให้อารมณ์ของประชาชนเมื่อรับข้อมูลบ่อยๆ ก็เริ่มสงสัยอยากรู้ฝ่ายไหนผิด ฝ่ายไหนถูก หรือกรณีทรูแรกๆ ก็อาจสงสัยทำไมไฟไหม้ ต่อมาโยงเรื่องเลี้ยงภายี และคิดว่ารถเป็นของใครนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่คนคิดเริ่มคล้อยตามข้อมูลที่ได้รับมาอาจจะคิดเกินเลยโยงไปถึงนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องและอาจทำให้อารมณ์ตึงเครียดจากที่เคยสนับสนุนรัฐบาลอาจต่อต้าน”

“ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล” มองว่า สถานการณ์การเมืองในขณะนี้หลายกระแสประเด็นเริ่มจุดติด รัฐบาลแก้สถานการณ์ไม่ทัน ทำให้ความ



สุขุม เฉลยทรัพย์

PHILIPS

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/บทหน้า-ทัศนวิจารณ์

วันที่: จันทร์ 10 มิถุนายน 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 4251

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 57.42

Ad Value: 74,646

PRValue (x3): 223,938

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ขยายปมรอน: รัฐไม่แก้ปัญหา'เฉยชาเป็นต่อด้าน'

เชื่อมั่นที่ประชาชนส่วนใหญ่เคยมีอาจสิ้นคลอนได้ รัฐบาลต้องตั้งทีมประชาสัมพันธ์ขึ้นมาอย่างเร่งด่วน เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ เมื่อก่อนกระแสการเมือง 3-4 วัน ก็มีข่าวอื่นเข้ามาช่วยได้ แต่ปัจจุบันการจุดประเด็นข่าวขึ้นมาแล้วดอกย้ำแง่มุมต่างๆ ประชาชนเมื่อเห็นข่าวตามสื่อก็คิดว่า หากสื่อนำมาเสนอต้องเป็นข้อเท็จจริง และเกิดความเชื่อไปแล้ว หากรัฐบาลไม่เร่งชี้แจงก็เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาล

สวนดุสิตโพลในฐานะที่สำนึกนึกศึกษา ลงไปสำรวจความเห็นจากประชาชนได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง “ดร.สุชุม” กล่าวว่า ขณะนี้กระแสความเดือดร้อนเรื่องปากท้องเริ่มมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับระยะแรกที่รัฐบาลปรับค่าแรง 300 หรือเพิ่มรายได้ปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน ขณะนั้นนโยบายรัฐบาลได้สร้างความหวังให้แก่ประชาชนเหล่านั้น ต่อมาเมื่อสินค้าราคาแพงขึ้น ไม่มีเงินเก็บ มีหนี้สิน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มไม่พอใจ ค่าแรง 300 หรือรายได้ 15,000 บาท เป็นเพียงสร้างความหวัง เพราะบางพื้นที่ก็ไม่ได้เงินเท่ากับที่รัฐบาลกำหนด เมื่อมีการนำเสนอข่าวปัญหาปากท้องเหมือนที่คนเหล่านี้กำลังประสบอยู่ทำให้ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลเริ่มลดลง และจะส่งผลให้รัฐบาลไม่มั่นคงตามมา

“เมื่อเกิดปัญหาใกล้ตัวจากคนที่ไม่เคยสนใจก็จะเริ่มสนใจข่าวสาร ติดตาม หากรัฐบาลไม่ออกมาชี้แจงให้เป็นรูปธรรมมีข้อมูลที่ชัดเจนจะทำให้สถานการณ์คนที่ไม่เคยสนับสนุนเปลี่ยนไปเป็นต่อต้านแทน” ดร.สุชุม กล่าวปิดท้าย